



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ที่ ๒๘๐๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการให้บริการประชาชน และหน่วยงานราชการในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ เพื่อให้บริการประชาชน และหน่วยงานราชการผู้มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ ตามกรอบแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบสนองความต้องการของประชาชน

เพื่อให้การบริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ ๒๗๗๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ ดังนี้

๑. นางสาวกิติมา	มีพลอย	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ควบคุม
๒. นางสาวอุบล	กongsัมฤทธิ์	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	เจ้าหน้าที่
๓. นายโอภณิธิ	ถี่ถ้วน	คนงาน	เจ้าหน้าที่

โดยปฏิบัติหน้าที่งานรับ-ส่งหนังสือ และงานธุรการ-สารบรรณกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในช่วงพักกลางวันของวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง รวมถึงมีหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตำรวจโท

(ตำรวจวิเทศ์ อุประจาง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง การให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้บริการประชาชนและหน่วยงานราชการ ในงานรับ-ส่งหนังสือ และงานธุรการ-สารบรรณกลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในช่วงเวลา พักกลางวัน ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ของวันทำการ และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา พักกลางวัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการได้อย่างรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ ตามกรอบแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และตอบสนองความต้องการของประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดปทุมธานี จึงประกาศให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักกลางวันของวันทำการ โดยผู้มาขอรับบริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่งานธุรการ-สารบรรณกลาง (ชั้น ๑) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตำรวจโท

(ตำรวจวิเทศ ฐประจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี